

ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ ๒๖ ปี ไทยโพสต์ เรียน บรรณาธิการบริหารไทยโพสต์

เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ ๒๖ ปี ไทยโพสต์ และก้าวสู่ปีที่ ๒๗ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดย “ไทยโพสต์” นับเป็นสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมีความโดดเด่นในการให้ข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมาโดยตลอด

ในการนี้แพทย์สภาขอแสดงความยินดี และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ล็งค์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พร้อมทั้งบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ มงคลสมบูรณ์พูนผลและสัมฤทธิ์ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศโท นายแพทย์อิทธิพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทย์สภา

ขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรครับ ไทยโพสต์อยู่มาได้ถึง ๒๖ ปี ก็เพราะท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉะนั้นคำอวยพรการแสดงความคิดเห็นนี้ ผมขอส่งต่อไปยังท่านผู้อ่าน แฟนๆ ไทยโพสต์ทุกท่านด้วยครับ.

อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในยุคดิจิทัล เรียน คุณอัลดัตต์ อัถนัย

ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ “พระไตรปิฎก” (Tripitaka) ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีการบันทึกในเอกสารโบราณ (manuscripts) ต่างๆ โดยเฉพาะใน “คัมภีร์ใบลาน” (palm leaf manuscripts)

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของ “คัมภีร์ใบลาน” (palm leaf manuscripts) ในฐานะ “มรดกทางวัฒนธรรม” (cultural heritage) ที่สำคัญว่าคัมภีร์ใบลานที่พบส่วนใหญ่ นอกจากมีเนื้อหาพระไตรปิฎกแล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในอดีต



กฎหมาย การรักษาโรค รวมถึงตำรายา โดยข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้ด้วยอักษรโบราณต่างๆ เช่น “อักษรขอม” “อักษรธรรมล้านนา” และ “อักษรมอญ” เป็นต้น

จากงานวิจัยพบว่า นานาประเทศล้วนให้ความสำคัญและมีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อการศึกษา และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบซีกโลกตะวันตก มีคัมภีร์ใบลานจำนวนมากนับพันผูกถูกนำมาเก็บไว้ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม

ในปัจจุบันหอสมุดหลายแห่งในตะวันตก มีการจัดเก็บอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหายของต้นฉบับคัมภีร์ใบลาน และบางหอสมุดมีการจัดทำฐานข้อมูลภาพคัมภีร์ใบลานที่สามารถสืบค้นได้ ซึ่งการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น

สำหรับในประเทศไทยมีคัมภีร์ใบลานที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์นับล้านผูก หลายหน่วยงานสำคัญ เช่น กรมศิลปากรได้มีการสำรวจ จัดทำบัญชีรายชื่อ และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานไว้เป็นจำนวนมาก แต่คัมภีร์ใบลานส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนับหลายแสนผูกในประเทศไทยยังขาดการดูแลรักษา และไม่ได้มีการนำมาศึกษากันอย่างจริงจัง

“การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน นอกจากจะเป็นการรักษา มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชาติผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างมาก”

“การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตามวัด และหอสมุดต่างๆ อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ จะสามารถกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลต่อไปได้ในอนาคต” อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิทยาลัยศาสนศึกษา ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ฟื้นฟูความรู้ด้านอักษรโบราณที่จะมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญในการเข้าใจเนื้อหาในคัมภีร์โบราณ

โดยมีกำหนดการจัดอบรม “โครงการปริวรรตถ่ายถอดอักษรขอม” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ ศรีเศรษฐวรกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ในทุกเช้าวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ค่าวิชาแล้วแต่จัดศรัทธา

ผู้สนใจอบรม “โครงการปริวรรตถ่ายถอดอักษรขอม” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2800-2633 และ 0-2800-2638 <https://crs.mahidol.ac.th>

ข่าวมหิดล

รู้สึกยินดียิ่งครับ เพราะนี่คือการรักษารากของประเทศไทย มนุษย์หากไม่รู้จักอดีต ก็ไม่มีทางที่จะแสวงหาอนาคตที่สดใสได้ ท่านใดสนใจอบรมก็เชิญตามวันเวลาที่ระบุไว้ด้านบนได้เลยครับ.

ก่อนนิทรา

- * นอกบ้านรู้สึกได้ ฟนปรอย
หยาดหยดน้อยทยอย เรื่อยรี่
ไปหยุดบ่เหงาหงอย ฟนหยาด
อาจตกถึงเข้าขี้ ท่วมทั้งนาครฯ
- * ทำใจวางปล่อยทิ้ง โลกา
น้ำท่วมฟ้าถึงดารา ก็อย่างนั้น
เราเตรียมจิตมรณา ตลอด
ปลอดภัยก็เลสกัน มรรคแก้วนิพพานฯ
- * เตรียมใจจักหลับนั้น ลาดาย
ไปกระวนกระวาย ห่วงให้
ไปกังวลชวนชวาย ทุกสิ่ง
นั่งนิ่งหลับไปอย่างไร รกเรืออวสานฯ
- * นานแล้วนะตื่นเช้า ไม่ตาย
ยังอยู่แบกร่างกาย อยู่ที่นี่
ยืนเดินนั่งนอนหลาย กิจวัตร
ปฏิบัติจิตด้วยแต่ก็ เรื่อยรี่โมกขธรรมฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี